



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๕๑,๗๖๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

2ร่างกม.'อุดม-บริหารบุคคล'ส่อแห่ง

- หลังทปอ.ตีกลับ-อ้างมหา'ลัยขาดอิสระ
- สกอ.ชี้ข้อดีกำกับ'สภาไร้อรรถมาภิบาล'

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือมาสอบถามความคิดเห็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษานั้น ในส่วนของ มศว เองไม่ได้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ แต่เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่จำเป็น เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบอยู่แล้ว และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่น่าจะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบมากขึ้น ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องมี พ.ร.บ.เป็นของตนเอง ที่จะดูแลบุคลากรได้ครอบคลุม ดังนั้น หากมี พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเข้ามาทั้งมหาวิทยาลัยอีก ก็อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยขาดอิสระและไม่สะดวกได้ จึงอยากให้ชะลอร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับไว้ก่อน และนำกลับไปสอบถามความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้าน ไม่อยากให้เร่งรีบเกินไป

นายแพทย์เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า ในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สมาชิกส่วนใหญ่ อยากให้ชะลอร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับออกไปก่อน และรีบฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน เพราะหากเร่งรีบ อาจจะไม่ส่งผลดี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว และมี พ.ร.บ.ของตนเอง ก็อาจจะเกิดความขัดแย้ง หากต้องมีกฎหมายมากำกับดูแลอีก เท่ากับถอยกลับไปสู่ระบบราชการ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งนี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เองก็มีความเห็นสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนในหลายประเด็น เพื่อไม่ให้การกำกับดูแลทับซ้อนกับ พ.ร.บ.ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรืออาจ

จะต้องเขียนแนบท้ายเพิ่มเติมเข้าไป พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้ พ.ร.บ.นี้เท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยใด ไม่อยากใช้ก็ให้ใช้ พ.ร.บ.ของตนเองต่อไป

"ที่ผ่านมานายทศพรก็ได้เข้ามาตลอดว่าการออกกฎระเบียบเดียว และจะใช้กับทุกมหาวิทยาลัย หรือ One size fits all คงเป็นไปได้ เพราะแต่ละแห่งมีคุณลักษณะ การทำงานที่แตกต่างกัน โดยเบื้องต้นจากการพูดคุยกับหลายๆ ฝ่าย เห็นว่าจะต้องนำร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับกลับไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ และอาจจะให้ใช้เฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่อยากใช้เท่านั้น" นายแพทย์เฉลิมชัยกล่าว

นพ.กัจจกร ตติยศิริ รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ความตั้งใจของผู้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย กรณีที่สภาบางแห่งไม่มีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ของแต่ละแห่ง อาทิ สภามหาวิทยาลัยที่หมดวาระแล้ว แต่ไม่ยอมสรรหาสภาใหม่ หรือกรณีของการสรรหาอธิการบดีที่ไม่โปร่งใส และสภาไม่ยอมดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าไปดูแลตรงนี้ได้ ยกเว้นใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.) ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไป ดังนั้น จึงคิดว่าหากมีหน่วยงานกลางซึ่งก็คือ สกอ. เข้าไปดูแลกระบวนการต่างๆ ให้เรียบร้อยจนกว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ แต่มหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละแห่งมีปัญหาไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนอกระบบที่มี พ.ร.บ.ของตนเอง และไม่จำเป็นต้อง สกอ.ต้องไปกำกับดูแลแล้ว เพราะถือว่าให้อิสระในการบริหารจัดการ หากมีกฎหมายใดมาควบคุมอีกก็อาจจะทำให้ติดขัด และไม่คล่องตัว ดังนั้น เรื่องนี้คงต้องมีการนำกลับมาทบทวนกันอีกครั้ง

